

LIÊN XÔ VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔNG CỤC KTTV VIỆT NAM

LÊ XUÂN ĐÀI

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vấn đề đào tạo cán bộ thuộc các lĩnh vực khác nhau cho Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng trong sự hợp tác Xô-Việt. Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hơn 60 nghìn cán bộ có trình độ cao, trong đó có hơn 18 nghìn người có trình độ đại học, hơn 2 nghìn phó tiến sĩ và hơn 70 tiến sĩ khoa học (1)

Riêng trong ngành KTTV, ngay từ năm 1954, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng trong số hàng ngàn cán bộ được Đảng và Nhà nước cử sang đất nước Xô Viết vĩ đại học tập nhằm phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, làm hậu thuẫn cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, đã có một số được đào tạo tại các trường chuyên ngành KTTV Liên Xô. Số cán bộ KTTV đầu tiên này, ngày nay đã trở thành những cán bộ chuyên môn đầu đàn, trở thành những cán quản lý chủ chốt của Tổng cục

Từ đó đến nay, ngày càng có nhiều lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam được gửi sang Liên Xô đào tạo về chuyên ngành khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường. Theo số liệu thống kê, Tổng cục KTTV hiện có 139 kỹ sư được đào tạo tại Liên Xô, chiếm 77% tổng số kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài và chiếm 16% tổng số kỹ sư toàn Tổng cục: trong đó có 69 kỹ sư khí tượng, 39 kỹ sư thủy văn, 18 kỹ sư hải văn, 13 kỹ sư các ngành khác

Đội ngũ cán bộ có trình độ trên đại học được đào tạo tại Liên Xô chiếm 60% tổng số cán bộ trên đại học của tổng cục, trong đó có 2 tiến sĩ hải văn, 20 phó tiến sĩ khí tượng, 8 phó tiến sĩ thủy văn, 2 phó tiến sĩ hải văn và 3 phó tiến sĩ các chuyên ngành khác.

Cùng với đội ngũ cán bộ KHKT của Tổng cục, số cán bộ trên đại học và đại học đã được đào tạo ở Liên Xô là lực lượng to lớn, góp phần quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng cục. Điều đáng chú ý là trong số cán bộ trên đại học này có 51% tham gia công tác quản lý, gồm 2 phó Tổng cục trưởng, 4 cán bộ là phó viện trưởng, phó cục trưởng, giám đốc trung tâm và 13 trưởng phó phòng, 100% tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều người là chủ nhiệm các đề tài, các dự án cấp Tổng cục và cấp Nhà nước.

(1) Theo tài liệu: Việt Nam đất nước con người (1985)

Cùng với hình thức đào tạo dài hạn, trong những năm qua Tổng cục đã cử 159 lượt người sang Liên Xô dự các lớp bồi dưỡng, thực tập về chuyên môn, tham gia hội nghị, hội thảo KHKT về KTTV, tham gia các lớp quản lý kinh tế, quản lý KHKT. Ngoài ra, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, Tổng cục KTTV cũng đã tiếp nhận 131 lượt chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ hướng dẫn, trao đổi, hợp tác về KHKT, giúp ta đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại chỗ và giải quyết những vấn đề do thực tiễn Việt Nam đặt ra. Đây là một hình thức thích hợp để đào tạo cán bộ KHKT giữa Việt Nam - Liên Xô, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai dân tộc và ngành KTTV hai nước.

Cần khẳng định rằng, trong thời gian qua Liên Xô đã đào tạo cho chúng ta một đội ngũ cán bộ KHKT về KTTV đông đảo và có chất lượng, có thể tiếp cận với khoa học hiện đại của thế giới. Chúng ta đánh giá cao sự giúp đỡ của Liên Xô trong lĩnh vực hết sức quan trọng này. Đó cũng là kết quả của tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Liên Xô mà Hồ Chủ Tịch kính yêu của chúng ta đã dày công vun đắp.

Hiện nay ở nước ta đã có nhiều cơ sở đào tạo cán bộ đại học và trên đại học về KTTV mà chúng ta cần tận dụng và có phương hướng đầu tư nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên trong những năm tới quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã nêu ra: « Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta », do yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất của ngành KTTV nước ta như Nghị quyết 246, ngày 20/IX/1985 của Hội đồng Bộ trưởng đã nêu, nhằm đồng bộ hóa đội ngũ cán bộ, đào tạo cán bộ cốt cán và đầu đàn, chúng ta kiến nghị cần tiếp tục xét chọn gửi sang Liên Xô đào tạo một đội ngũ cán bộ KHKT cho các bộ môn chính như khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường; đồng thời chú ý đào tạo cán bộ một số bộ môn khác mà trong nước chưa có điều kiện đào tạo như quản lý và kiểm soát môi trường không khí và nước, khí tượng cao không, khí tượng nông nghiệp, các máy móc, thiết bị chuyên ngành KTTV.

Đối với đội ngũ cán bộ trên đại học, tuy trong nước đã có đào tạo nhưng trong những năm tới vẫn cần thiết phải chọn cử một số kỹ sư giỏi, đã kinh qua công tác có khả năng phát triển đề sang Liên Xô học tập nghiên cứu, nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ KHKT những chuyên gia giỏi, những nhà khoa học có trình độ cao, đặc biệt là những bộ môn mà ta chưa có điều kiện đào tạo trong nước.